

Quý phụ huynh học sinh thân mến,

Chúng ta đang cùng nhau trải qua một giai đoạn khó khăn, với tất cả mọi người. Tuy nhiên tôi muốn được khẳng định với quý phụ huynh là tất cả các giáo viên đã và đang làm hết sức có thể để đảm bảo chương trình cho các em học sinh.


Theo đó, kể từ ngày 03/02/2020, tất cả giáo viên đã thực hiện một kế hoạch và chương trình giảng dạy-học tập từ xa dành cho các em học sinh.


Ở cấp mẫu giáo và Tiểu học, tập hợp các bài học của các môn được tổ chức theo từng ngày, và được gửi đến phụ huynh vào mỗi đầu tuần. Các giáo viên cố gắng sử dụng mọi phương tiện có thể và phù hợp, được cập nhật thường xuyên trong sự liên kết với các gia đình.

Ở cấp Trung học, các bài học, bài tập cũng được gửi qua email và cập nhật vào phần mềm học tập PRONOTE.

Đồng thời, các lớp học trực tuyến cũng được thực hiện song song, kể từ ngày 11/02/2020. Các lớp học này nhằm duy trì mối liên hệ giữa học sinh và giáo viên, và cũng là sự bổ sung, hỗ trợ cho các bài học và bài tập đã được gửi qua email hay cập nhật ở Pronote.

Các ứng dụng nhà trường đang sử dụng trong việc thực hiện các lớp học từ xa :

 **Trang web Hangouts** dành cho các khối lớp 11 và 12, cho phép tất cả các lớp cùng khối có thể kết nối cùng lúc, nhưng giới hạn số lượng kết nối ở 25 lượt. Việc này cho phép duy trì toàn bộ chuỗi khóa biểu và đảm bảo trong mức tốt nhất có thể chương trình cho các khối lớp có các kỳ thi cuối cấp vào cuối năm.

 Ứng dụng được cung ứng bởi hệ thống giáo dục từ xa quốc gia « CNED » vẫn được tiếp tục sử dụng cho khối lớp 10 và tất cả các lớp khối cấp 2. Ứng dụng này cho phép tất cả học sinh của 1 nhóm lớp có thể tham gia học. Tuy nhiên, việc sử dụng ứng dụng này có sự giới hạn là ứng với mỗi giờ, sẽ chỉ có một nhóm lớp ở mỗi khối được tham gia giờ học, vì thế các thời khóa biểu của các khối lớp này cũng luôn cần được điều chỉnh phù hợp đáp ứng tình hình hoạt động của các lớp học.

Việc thực hiện phương thức giảng dạy từ xa như thế này, trong điều kiện là chưa quen sử dụng trước đó, đòi hỏi rất nhiều công sức từ phía tập thể các giáo viên, đồng thời ở mọi thời điểm luôn luôn phải sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu giải đáp từ học sinh và phụ huynh.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng hiểu việc học như thế này cũng làm xáo trộn những sinh hoạt của các gia đình và lịch học tập thường ngày và học sinh, và có thể dẫn đến một số khó khăn. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi câu hỏi cũng như những yêu cầu hỗ trợ từ phía PH và HS.

Trong mối quan tâm về tính rõ ràng trong các hoạt động đang diễn ra, và cũng là để quý phụ huynh được yên tâm, nhà trường luôn làm việc trong sự phối hợp với Hội Phụ huynh học sinh của trường. Một bảng tổng kết về tình hình hoạt động hàng ngày đều được chuyển đến hội cuối mỗi ngày.

Các thời khóa biểu được điều chỉnh được cập nhật thường xuyên ở website của trường, cùng với « bảng các câu hỏi – trả lời » về các vấn đề được phần lớn phụ huynh quan tâm đặt ra.

Nhà trường đồng thời cũng làm việc trong mối liên hệ với cơ quan quản lý giáo dục Pháp ở nước ngoài AEFÉ, với Bộ ngoại giao Pháp và Bộ giáo dục thanh niên quốc gia, để có thể đưa ra những giải pháp tốt nhất phù hợp với tình hình.

Nhà trường cũng luôn sẵn sàng mở cửa trở lại đón tiếp các em học sinh quay trở lại đi học, ngay khi chính quyền thành phố cho phép. Các biện pháp phòng ngừa luôn được chuẩn bị sẵn sàng để có thể tiếp đón các em học sinh cũng như toàn bộ nhân viên trường trở lại đi học và đi làm trong những điều kiện an toàn nhất.

Trong khi chờ đợi việc mở cửa trở lại của trường, nhà trường chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ trong mọi trường hợp cần thiết, để đảm bảo những quyền lợi học tập của tất cả các em học sinh.

Trân trọng,

Ngày 02/03/ 2020

Hiệu trưởng

